

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume 3
Issue 2 1978

Article 8

1-1-1978

บทสัมภาษณ์ : เกษีชกร พ.อ. สุวัฒน์ โรจนวิภาต

บุญยงค์ ตันติสิระ

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps>

 Part of the [Pharmacology Commons](#)

Recommended Citation

ตันติสิระ, บุญยงค์ (1978) "บทสัมภาษณ์ : เกษีชกร พ.อ. สุวัฒน์ โรจนวิภาต," *The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences*: Vol. 3: Iss. 2, Article 8.

DOI: <https://doi.org/10.56808/3027-7922.1849>

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps/vol3/iss2/8>

This Interview is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.



บทสัมภาษณ์

INTERVIEW

เภสัชกร พ.อ. สุนันท์ โรจนวิภาต



คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การเลือกตั้งนายก
เภสัชกรรมสมาคมและกรรมการบริหารเภสัช-
กรรมสมาคมที่ผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิก
เภสัชกรรมสมาคม ได้มอบความไว้วางใจแก่
เภสัชกร พ.อ. สุนันท์ โรจนวิภาต ให้ดำรง
ตำแหน่งนายกเภสัชกรรมสมาคมประจำปี พ.ศ.
2521-2522 วารสารไทยเภสัชสารฉบับนี้ มี

ความยินดีที่จะเสนอประวัติ ผลงานและการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนของท่าน เพื่อ
เป็นแนวทางแก่สมาชิกทุกท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่
การงาน ทั้งงานประจำและงานพิเศษอื่น ๆ ต่อไป

ประวัติ เภสัชกร พ.อ. สุนันท์ โรจนวิภาต
เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2470 ปัจจุบันอายุ 51 ปี สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนสตรีตบรู-
นาร์ุง จากนั้นได้สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพร้อมกัน แต่ไม่ผ่านการตรวจโรค
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพราะ
น้ำหนักไม่ถึง จึงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ซึ่งขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่
สอง ต้องย้ายไปเรียนที่อยุธยาอยู่ 7-8 เดือน
ก็ต้องหยุดเรียนเนื่องจากภาวะสงคราม ได้เข้า
เรียนต่อจนสำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 และเข้าศึกษา

ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้ในปี พ.ศ. 2490 เป็นที่น่าสังเกตว่าประวัติ
การศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 6 จนเข้าศึกษา
ในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ได้ผ่านการสอบเลย
เนื่องจากภาวะสงคราม ได้รับปริญญาเภสัช-
ศาสตร์บัณฑิตเมื่อปีการศึกษา 2497 เป็น ภ.บ.
รุ่น 9 โดยขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ได้
รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นและในชั้นปีที่ 4 รับได้
เลือกเป็นประธานนักศึกษา

เมื่อได้รับปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
แล้ว ได้เข้ารับราชการที่กรมแพทย์ทหารบก
ต่อมาได้เข้ารับหน้าที่เป็นหัวหน้าเภสัชกร ใน
แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล
จังหวัดลพบุรี จากนั้นได้รับตำแหน่งเป็น
เภสัชกรในมณฑลทหารบกที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์
มนตรี จังหวัดลำปาง ระหว่างที่รับราชการ
ที่จังหวัดลำปางได้เข้าเรียนที่โรงเรียนการ
ประชาสัมพันธ์ และได้ไปช่วยราชการเป็นผู้จัด
รายการสถานีวิทยุของกองทัพอากาศที่ 3 ส่วน
หน้าที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จนกระทั่ง
เดือนเมษายน 2512 ขณะมียศพันตรี ได้เข้ามา
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรง-
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งปัจจุบันได้ปรับ
ขยายอัตราเป็นกองเภสัชกรรมโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ขณะนี้ พ.อ. สุนันท์ แต่งงาน
แล้วกับคุณวิไลวรรณ ดิลกวิลาศ มีบุตร 2 คน

และธิดา 2 คน ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านพักนาย
ทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎ ถนนราชวิถี

เภสัชกร พ.อ. สุนันท์ โรจนวิภาต
ได้กรุณาตอบข้อซักถามของเรา ซึ่งพอสรุปได้
ดังนี้.-

- รายละเอียดในการดำเนินงานในกองเภสัช-
กรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าในปัจจุบันมี 1000 เตียง ให้
บริการทั้งทหารและประชาชนทั่วไป รับคน
ไข้นอกประมาณวันละ 800-1000 คน อัตรา
กำลังในกองเภสัชกรรมมีเภสัชกรตามอัตรา 10
คน ขณะนี้ได้บรรจุไปแล้ว 6 คน นอกจากนั้น
ยังมีนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงที่เป็นเภสัชกร
อีก 1 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ในกองอีกหลายคน
- งานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานประจำที่เคย
ทำมาแล้ว และกำลังทำอยู่มีหลายอย่างเช่น
 - หัวหน้ากีฬาสโมสรนายทหาร โรง-
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 - หัวหน้าบันเทิงสโมสรนายทหาร โรง-
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 - ปฏิคม สโมสรนายทหาร โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
 - นายทะเบียนสมาคมนักเรียนเก่าเตรียม
อุดมศึกษา

– อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมนักประสาทสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

– กรรมการกลางสมาคมแพทยทหารฝ่ายเภสัชกร

– บรรณธิการข่าววังพญาไท ของกรมแพทยทหารบก

– หัวหน้าหลักสูตรอาวุธปืนพกชั้นต้นของโรงเรียนเสนารักษาดินแดน กรมการรักษาดินแดน

– เทร่ญญิกชมรมมิตรมวลชน

– อุปนายกสโมสรละครสมัครเล่น

– กรรมการมูลนิธิรักษาความสะอาดและสุขภาพนักเรียน

– ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

– นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

– นโยบายในการดำเนินงานของเภสัชกรรมสมาคมในสมัยที่ท่านเป็นนายก

จะทำงานเกี่ยวกับด้านวิชาชีพเป็นงานหลัก เช่น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา ซึ่งคิดว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เกี่ยวกับการเปิดร้านขายยาของเภสัชกร ส่วนงานด้านอื่นเป็นงานรอง เช่น การประชุม FAPA การจัดงาน Olive Ball

– จะมีการปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารถาวรของเภสัชกรรม ในสมัยที่ท่านเป็นนายกหรือไม่

จากการรับมอบงานจากท่านนายกสมาคมคนเก่า คือ พลตรีประเสริฐ ธีรคุปต์ ปรากฏว่าขณะนี้เงินของสมาคมเหลืออยู่ประมาณ 8 แสนบาท แต่ได้ทราบว่าได้มีการอนุมัติเงินสำหรับการต่อเติมอาคารสมาคมไปแล้วประมาณ 4 แสนบาท คงเหลือเงินอีกประมาณ 4 แสนบาท ซึ่งคงจะไม่เพียงพอ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ก็มีความเห็นว่าควรจะต้องเติมอีก ดังนั้นจึงคิดจะดำเนินการ โดยทำหนังสือเรียนไปยังสมาชิกเพื่อขอบริจาคเงินเพิ่มเติม

– ท่านนายกคิดว่าควรจะมีการประสานงานทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบันหรือไม่ อย่างไร

เท่าที่ผ่านมาในระเบียบของสมาคม ได้ให้มีกรรมการดำเนินงานเพียง 9 คน ขณะนี้ได้ขอแก้ไขระเบียบของสมาคมใหม่ ให้มีกรรมการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็น 17 คน ซึ่งกรรมการบางตำแหน่งเช่น สาราณียกร ประธานกรรมการวิชาการ อุปนายกฝ่ายวิชาการ จะทำหน้าที่ประสานงาน ในขั้นต่อไปคิดว่าจะตั้งผู้แทนของแต่ละสถาบันเป็นผู้ประสานงานระหว่างสมาคมกับบัณฑิตนักศึกษา จึงคิดว่าควร

จะมีการประสานงาน ระหว่างสมาคมกับคณะ-
เภสัชศาสตร์ทั้งสามสถาบันเพิ่มขึ้น

— ท่านมีวิธีการที่จะแก้ไขภาพพจน์ของเภสัชกร
ในสายตาของประชาชนอย่างไร

วิชาชีพของเราเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
มีการกระจายการทำงานไปหลายด้าน เช่น ใน
ด้านอุตสาหกรรม การวิเคราะห์หรือเภสัชกร
ชุมชน ซึ่งบางครั้งประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง
รู้สึกสับสน ชาวบ้านบางครั้งไม่รู้ว่ายี่ห้อที่ตนใช้
อยู่นั้นต้องผ่านมือเภสัชกรอย่างไรต่อไปจะ
พยายามให้เภสัชกรที่มีร้านของตัวเองทำเครื่องหมาย
ให้ประชาชนรู้ โดยที่พวกมันต้องเป็น
สมาชิกกลุ่มเภสัชกรชุมชน ส่วนภาพพจน์ใน
ด้านอื่นนั้น การแก้ไขอยู่ที่ตัวเภสัชกรเอง เช่น
การพิมพ์นามบัตรหรือเขียนชื่อควรนำหน้าชื่อ
ว่าเภสัชกร และต้องทำตัวให้สมกับที่ได้
ร่ำเรียนมา เช่น ดีเทลยาควรทำงานอย่าง
Professional ไม่ควรทำตัวเป็น Sale เช่น
การพาหมอไปเที่ยวหรือพาหมอไปคูนหนังใบ้

นอกจากนี้กำลังจะดำริให้ทำ ID card
สำหรับเภสัชกรทุกคน เพื่อแก้ปัญหาเภสัชกร
ไม่เพียงพอ และเพื่อให้เภสัชกรสามารถปฏิบัติ
การแทนกันได้เป็นการครั้งคราว โดยไม่ต้อง
แจ้งกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเช่นที่ผ่านมา
จะขอแก้ไขพระราชบัญญัติยาให้เภสัชกรทำ
หน้าที่ได้ถูกต้องกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เช่น

การที่เภสัชกรต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทั้ง
วันในช่วงที่ร้านขายยาเปิดขาย โดยไม่มีข้อ
ยกเว้นไม่ว่าร้านนั้นจะปิดก็มองก็ตาม และจะ
พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ว่า
เภสัชกรมีบทบาทอย่างไร โดยจะแต่งตั้งที่
ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมขึ้นเพื่อ
ช่วยงานในตำแหน่งนี้

— การผลิตเภสัชกรต่อไปในอนาคต ท่านเห็น
ว่าควรมีแนวโน้มไปทางด้านใด เพราะใน
แต่ละคณะอาจมีเป้าหมายในการผลิตเภสัชกร
ต่างกัน

ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าควรผลิต
เภสัชกรโดยมุ่งไปที่เภสัชกรชุมชนเป็นหลัก
เพื่อให้เภสัชกรสามารถตั้งร้านขายยาของตนเอง
ได้ในชุมชนต่างๆ ให้เภสัชกรสามารถรวบรวม
ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ให้กระทรวงสาธารณสุข
ได้ด้วย และอยากเสนอให้เภสัชกรสามารถ
วินิจฉัยโรคบางโรคได้บ้าง ส่วนแนวโน้มที่จะ
เป็นด้านใดจริงๆ นั้น อยากให้มีการสนทนา
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ทั้งสามสถาบัน เพื่อ
กำหนดหลักสูตรให้เป็นไปในทางเดียวกัน

— การที่มีผู้กล่าวว่า ฐานะหน้าที่การงาน
ของเภสัชกรส่วนมากจะมีความก้าวหน้าในวิชา
ชีพถึงจุดหนึ่ง แล้วจะก้าวหน้าต่อลำบาก หรือ
อาจต้องถูกบีบให้ออกจากงานกลางคัน ใน

เรื่องนี้ท่านมีความเป็นอย่างไร และคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

เภสัชกรส่วนมากทำงานในบริษัทการค้า ปกติแล้วเงินเดือนมัก—ขึ้นไปโดยไม่หยุดแต่ก็จะมีข้อจำกัด ซึ่งเงินเดือนจะต้องเต็มในระยะเวลาหนึ่ง ปัญหาก็คือเภสัชกรนั้นจะทนต่อสภาพนั้นได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะลาออกหรือไม่ ซึ่งความจริงปัญหาเงินเดือนเต็มขั้นนั้น เกิดขึ้นได้ทุกแห่งแม้แต่ข้าราชการก็ตามอีกประการหนึ่ง เภสัชกรส่วนมากมักไม่ค่อยมีความรู้ทางการบริหาร ซึ่งทางคณะไม่ได้สอน ซึ่งเป็นข้อเสีย

เปรียบเป็นอย่างมากทางคณะกรรมการบริหาร การปกครอง การคุมคนแทนที่จะมีแต่วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว

— ท่านนายจะมีอะไรฝากเภสัชกรอีกหรือไม่

กรรมการบริหารชุดนี้จะพยายามทำงานช่วยเหลือเภสัชกรให้มากที่สุด เภสัชกรท่านใดมีข้อคิดเห็นในการทำงาน ขอให้ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังสมาคมได้ตลอดเวลา งานบางอย่างอาจทำไม่ได้เต็มที่ตามที่สมาชิกทุกคนต้องการ แต่ก็พยายามทำอย่างดีที่สุด.

ผู้สัมภาษณ์

บุญยงค์ ตันตีสิริระ

พจน์ กุลวานิช.